



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 8 ธันวาคม 2561

เรื่อง

1. กนป.ไฟเขียววงบสร้างความเข้มแข็งชาวสวนปาล์ม
2. รบ.ไม่รี้อ-ห้ามพักบ้านศาล-สั่งฟื้นฟู
3. ยันอุดรฯไม่มีนาปรังแต่เฝ้าเข้ม ปนหอมมะลิโทษหนักปรับ-จำคุก
4. พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ สูตรลับที่ไม่ลับและยังไม่ยอมรับ
5. ปีตไทยเหลือมล้ำอันดับ1โลกรบ.-สศช.โต้เด็ด
6. คอลัมน์: หน้าใหม่การเมือง: 'คมสันท์ ฐานะโชติพันธ์'จากเกสัชกรหนุ่มสู่การเมือง...
7. คลอด6มาตรการดูแลบ้านป่าแหวง
8. คอลัมน์: ระเบียบข่าวทั่วไทย
9. 'เกษตรเร่งหน่วยงานรัฐเพิ่มรับซื้อภายในประเทศ
10. 'ขอนแก่น'ที่ดินพุ่งเท่าตัว
11. 'สมคิด'สั่งลดค่าปุ๋ย30%ช่วยเกษตรกร
12. จาก 'งานฤดูหนาว' ถึงงาน 'อุ่นไอรัก

สื่อ

- เดลินิวส์  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ฐานเศรษฐกิจ  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
มติชน (กรอบบ่าย)  
ฐานเศรษฐกิจ  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ประชาชาติธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ฐานเศรษฐกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว: กนป.ไฟเขียวงบประมาณสร้างความเข้มแข็งชาวสวนปาล์ม

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 25258 หน้า : 17 (ขวา)

## กนป.ไฟเขียวงบประมาณสร้างความเข้มแข็งชาวสวนปาล์ม

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ** สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 4/61 ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ดำเนินการโครงการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้ดำเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพื่อรักษาค่าคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และรักษาคุณภาพของผลผลิต โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณกว่า 3,458 ล้านบาท แบ่งเป็น งบที่จ่ายให้เกษตรกร วงเงิน 3,375 ล้านบาท งบชดเชยต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. อัตราต่ำสุดของอัตราดอกเบี้ยฝากประจำ 6 เดือน (เอฟดีอาร์) +1 รวมประมาณ 73.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ธ.ก.ส. รวม 1.5 ล้านบาท รวมถึงบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 8.3 ล้านบาท

นางอัญชนา กล่าวต่อว่า จะช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีปาล์มน้ำมันซึ่งให้ผลผลิตแล้ว (อายุมากกว่า 3 ปี) 150,000 ราย ตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ พื้นที่รวมไม่เกิน 2.25 ล้านไร่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนธ.ค.61 กรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเช่นเดียวกัน และต้องปลูกปาล์มในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ ตามหนังสือของกรมป่าไม้ โดยใช้เงิน ธ.ก.ส. สำรองจ่าย มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ โดยเร็วต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการเร่งรัดการใช้ปาล์มน้ำมันภายในประเทศที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ ครม. ไปแล้วนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มลดลง และส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันดีขึ้นตามลำดับ.

## รบ.ไม่รีอ-ห้ามพักบ้านศาล-สั่งฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวัจน์ ดันยวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมมีมติแก้ไขปัญหาดังนี้ 1.ไม่ให้มีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง โดยมอบหมายให้ จ.เชียงใหม่ กรมธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ประสานงานกับสำนักงานศาลยุติธรรม ฟื้นฟูให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ 2.ให้ร่วมกับนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนปลูกต้นไม้และฟื้นฟูความสมบูรณ์บริเวณบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง และบริเวณโดยรอบในทันที

นายสุวัจน์กล่าวว่า 3.ขอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการอนุญาตการใช้ที่ดินของสำนักงานศาลยุติธรรม บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ถนนเด่นห้า-ดงมะตะ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

จ.เชียงราย (ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนชร.225) เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมทั้งอยู่อาศัย และขอให้สำนักงานประมาณเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศาลยุติธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม การใช้จ่ายงบประมาณที่มีเหตุผล และเป็นไปตามความจำเป็น 4.การส่งคืนพื้นที่บริเวณบ้านพักเดี่ยว 45 หลัง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.การรื้อถอนบ้านพักเดี่ยวดังกล่าว ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการในอนาคต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย 6.การพักอยู่อาศัยในอาคารชุด 9 หลังที่มีการพักอาศัยอยู่แล้ว เห็นสมควรให้เป็นที่พักอยู่อาศัยต่อไปตามความจำเป็น รวมถึงให้ปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชียงใหม่รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ส่วนข้อเรียกร้องของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อกฎหมาย และจะนำแนวทางการแก้ไขเหล่านี้รายงานต่อนายกรัฐมนตรี

# ยันอุดรฯไม่มีนาปรังแต่เฝ้าเข้ม ปนหอมมะลิโทษหนักปรับ-จำคุก

ยันชวานาอุดรธานีปลูกข้าวนาปรังน้อยมาก ไม่มีเหตุปลอมปนข้าวหอมมะลิในพื้นที่ แต่โรงสีเฝ้าระวังเต็มที่ ซ้อย่าทำโทษหนักทั้งจำและปรับ

ตามที่สมาคมโรงสีข้าวไทยร้องเรียนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และแจ้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามีโรงสีหลายพื้นที่ตรวจพบว่า มีการนำเอาข้าวนาปรังไปผสมกับข้าวนาปีหรือข้าวหอมมะลิ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้าวไทย และมีความผิดทางกฎหมายทั้งจำคุกและปรับนั้น

นายประเสริฐ ฝ่ายชวานาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กรณีดังกล่าวยังไม่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี แต่ทราบว่าจะเกิดขึ้นในภาคกลาง ซึ่งมีการปลูกข้าวนาปรังกันมาก ส่วนการปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่เล็กน้อย และส่วนใหญ่



เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บเอาไว้กิน ส่วนข้าวนาปีเอาไว้ขาย โดยการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของจังหวัดอุดรธานีก็เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 80%

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดไม่นิ่งนอนใจ ได้ประสานงานกับทางชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นผู้รับซื้อข้าวว่าหากพบ

พฤติกรรมดังกล่าวให้โรงสีนั้นๆ สามารถดำเนินการแจ้งความเอาผิดได้ทันที เพราะหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น จะสร้างความเสียหายกับกลไกตลาดซื้อ-ขาย ผลผลิตการเกษตร จึงขอเตือนไปยังเกษตรกรว่า อย่าได้ก่อเหตุดังกล่าวเป็นอันขาด

ขณะที่นายสุพจน์ แซ่ตั้ง

ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ทางชมรมได้รับการแจ้งเตือนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้ว และมีการแชร์ข้อมูลทางไลน์จากผู้ประกอบการโรงสีที่อยู่ภาคกลางด้วยเช่นกัน สำหรับการปลูกนาปรังในจังหวัดอุดรธานี มีการปลูกข้าวนาปรังอยู่ในพื้นที่การเกษตรห้วยหลวงเพียงไม่กี่แห่ง มีพื้นที่การปลูกน้อยมาก ไม่เหมือนทางภาคกลางที่มีพื้นที่ปลูกเป็นล้านๆ ไร่

แม้ในอุดรธานียังไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ต้องคอยระมัดระวังอย่างใกล้ชิด เวลาเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาขายก็ต้องตรวจดูด้วยตนเอง หรือให้ผู้ที่มีความชำนาญดูอยู่ดูแล เพราะหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเกิดความเสียหายได้

ด้านนางวราภรณ์ อิมแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: ตลาดทุน/ภูมิภาค

วันที่: อาทิตย์ 9 - พุธ 12 ธันวาคม 2561

ปีที่: 38

ฉบับที่: 3425

หน้า: 21(ล่าง)

Col.Inch: 51.25

Ad Value: 64,062.50

PRValue (x3): 192,187.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ยันอุดรฯไม่มีนาปรังแต่ฝ้าฯเข้ม ปนหอมมะลิโทษหนักปรับ-จำคุก

จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการสร้างผลกระทบต่อตลาดการค้าข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิของไทยเป็นอย่างมาก แม้จะยังไม่พบว่ามีการปลอมปนข้าวในพื้นที่อุดรธานีก็ตาม ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้มีประกาศเตือนไปยังผู้ประกอบการโรงสีและตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ที่รู้เห็นต่อการกระทำดังกล่าว เพื่อนำเอาข้าวดังกล่าวเข้าไปขายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อย่าได้มีการกระทำดังกล่าว เพราะการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดทางอาญา ตามมาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับเป็นเงิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“หากผู้ใดพบพฤติกรรมดังกล่าว รวมไปถึงบุคคลที่ให้การสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-4222-1538 หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง” นางวารภรณ์กล่าว ■

# พลั้งประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ สูตรลับที่ไม่ลับและยังไม่ยอมรับ

เป็นประเด็นร้อนที่สุดแล้วกระมังสำหรับ “สูตรการเมือง” ในการจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้นั้นก็คือการจับมือกันระหว่าง “พลั้งประชารัฐ ภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์” ซึ่งพรรคของ “พีมาร์ค” จะออกมาปฏิเสธเป็นพัลวันว่า “ไม่จริง ไม่จริง” ส่วน “พีป้อม” ที่ระยะหลังๆ มีบทบาทในทางการเมืองสูงขึ้นเป็นลำดับ ก็ออกมาไว้อย่างเช่นกันว่า “ไม่ได้เป็นคนดี” และไม่ได้มีข้อเสนอแลกเปลี่ยน “กระทรวงเกรดเอ”

ความจริง ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ “พีมาร์ค” จะปฏิเสธเพราะถ้า “ยอมรับ” แทนที่ก็ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ แต่ถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่า ทำไมใครๆ ก็เชื่อ

และไม่ใช้เรื่องแปลกอีกเช่นกันที่ “พีป้อม” จะไม่ยอมรับ เพราะถ้าจะว่าไปก็ “ยังไม่ถึงเวลาอันควร”

แต่ถามว่า “สูตรนี้” มีความเป็นไปได้ไหม ก็คงไม่มีใครเถียงว่า มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า 80-90% ซึ่งนอกจาก 3 พรรคที่ว่าแล้วก็น่าจะมีพรรคอื่นรอเลียบอยู่ และคงไม่ต้องบอกว่าพรรคไหนบ้าง เพราะไม่ต้องอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้ว

เท่าที่ได้เคยพูดคุยกับ “ผู้ใหญ่” ของพรรคพลังชุดไม่ว่าจะสายไหน ชั่วใด ก็ได้รับคำยืนยันว่า มีการประสานกันไว้จริงและได้มีการ “จับมือหลวมๆ” เอาไว้ในระดับหนึ่งแล้ว

สำหรับเหตุที่จำเป็นต้องปล่อยออกมาในช่วงนี้ ก็ไม่ใช่อื่นไกล นั่นคือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ “มวลมิตร” ในสนามเลือกตั้งนั่นเอง



ไปที่เรื่องอื่นๆ กันบ้างดีกว่า เริ่มจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ

ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการดีเด่น ประจำปี 2560 โดยประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 3 อันดับ คือ 1.โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2.โรงพยาบาลสตูล และ 3.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ส่วนประเภทโรงพยาบาลชุมชน 3 อันดับ คือ 1.โรงพยาบาลสูง จ.สตูล 2.โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย และ 3.โรงพยาบาลหลวงพ่อบึง จ.นครปฐม นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ ในหน่วยบริการที่ได้รับรางวัลในระดับเขตด้วย

ด้าน นิตยสารเคลโอ ประเทศไทย นำโดย ธัชหทัยธรรมประภาส ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด ทศนีย์ สิริเลิศประเสริฐ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร CLEO ประเทศไทย จัดกิจกรรมสุดฮอต 50 หม่อมโสดในฝันคลีโอที่มาพร้อมคุณสมบัติ โสด หล่อน่ารัก คาแรกเตอร์ดี อบอุ่น การศึกษาดี อาชีพเลิศ ครอบรส หม่อมโสดในฝัน ซึ่งสุดยอดที่สุดของหม่อมโสดในฝัน ประจำปี 2018 ได้แก่ กัง กัณฑ์พงษ์ กุลธนาเรือนนท์ โดยในงานได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ ศิลปิน ดารา ร่วมงานคับคั่งงานจัดขึ้น ณ ร้าน DND เอกมัย เมื่อเร็วๆ นี้



ตามต่อกันด้วย นายวิชาญ เพชรรัตน์ ผู้จัดการโครงการ 45 ปี ไอโอฟาร์มเพื่อชุมชน บริษัท ไอโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่อง ล่าสุดได้ส่งมอบตู้ยาแก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พร้อมเติมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ตู้ยาชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยมี นางพูนศรี หนูสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข และ ภญ.สุกัญญา คงสำราญ เภสัชกรชำนาญการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้



และขอแสดงความยินดีปิดท้ายกับ **มร.เดวิด แมคเลนแนน** ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคาร์กิลล์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรชั้นนำของโลกจากสหรัฐอเมริกา นำทีมคณะผู้บริหารจัดงานฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมประกาศขยายการลงทุนต่อเนื่องด้วยงบประมาณกว่า 2,310 ล้านบาท รองรับความต้องการบริโภคอาหารทะเลและไก่ปรุงสุกในตลาดโลก โดยมี นางตุลเดียน ศศิพานิวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ**มร.ปีเตอร์ เฮย์มอนต์** รักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมแอทธินี ถนนวิภาวดี เมื่อเร็วๆ นี้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ■

**ลุงอ้วน**  
managerweekend@yahoo.com



# ปัดไทยเหลื่อมล้ำอันดับ1โลก รบ.-สศช.โต้เดือด

ซึ่งเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ปี49  
คลังเคลียร์ภาษีออนไลน์  
แจกแล้วคนจนหัวละ500  
สรรพากรแจง พ.ร.บ.ภาษีอีเพย์เมนต์อำนวยความสะดวก  
สะดวกผู้เสียภาษี รบ.โต้รายงานไทยเหลื่อมล้ำอันดับ  
1 โลก ข้อมูลเก่า (อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 1

### รบ.-สศช.

#### รบ.โต้ตัวเลขเหลื่อมล้ำของเก่า

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีผู้โพสต์ข้อมูลในโซเชียลมีเดีย โดยอ้างอิงจาก Global Wealth Report 2018 ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกว่า จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่รายงานฉบับนี้น่ามาอ้างอิงเป็นข้อมูลเก่า ตั้งแต่ปี 2549 แล้วพยายามนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลบางส่วนของปีปัจจุบัน ทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์และขาดความน่าเชื่อถือ และแหล่งข้อมูลถูกนำไปวิเคราะห์ 2 แหล่ง คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์การการเงินระหว่างประเทศ ก็ไม่มีส่วนใดเลยที่แสดงถึงการถือครองมูลค่าทรัพย์สินของคนรวย 1% ในประเทศไทย

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า ประเทศที่ถูกนำมาเทียบส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ยกเว้นจีน อินเดีย อินโดนีเซีย โคลอมเบีย โรมานี แอฟริกาใต้ และไต้หวัน อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยมีความ

เหลื่อมล้ำเรื่องความมั่งคั่งมากที่สุดในโลก ทั้งที่ในความเป็นจริงสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทยดีขึ้นเป็นลำดับ สัดส่วนรายได้ของกลุ่มคนรวยที่สุดแตกต่างจากกลุ่มคนจนที่สุด ลดลงจาก 29.92 เท่า ในปี 2549 เหลือ 19.29 เท่าในปี 2560

“รัฐบาลยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผ่านมามีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การฝึกอาชีพเพิ่มทักษะ กองทุนการออมแห่งชาติ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การจัดสรรที่ดินทำกินแก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว (อ่านต่อ น.2 สภาพัฒนาฯ เคลียร์เหลื่อมล้ำ)

#### พิชัยจวกรบ.ทำช่องว่างพุ่ง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและประธานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กล่าวว่า ตามที่ The Credit Suisse Global Wealth Report 2018 ระบุว่าคนไทย 1% ถือครองความมั่งคั่ง หรือมีทรัพย์สินรวม 66.9% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก หลังจากเคยได้อันดับ 3 เมื่อ 2 ปีก่อนที่คนไทย 1% ถึงครองความมั่งคั่ง 58% ของทรัพย์สินรวมทั้งประเทศ โดยประเทศไทยได้แซง

ประเทศรัสเซียและประเทศอินเดียที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ดีขึ้นแต่ประเทศไทยกลับแย่ลง ก่อนจากรัฐประหาร อันดับความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่อันดับที่ 11 แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารงานของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งบริหารคนรวยยิ่งรวยขึ้นแต่คนจนกลับยิ่งจนลงมาโดยตลอด เพราะ 4 ปีที่ผ่านมา นอกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะต่ำมากโดยเฉลี่ยโตปีละต่ำกว่า 2% และต่ำที่สุดในอาเซียนแล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นน้อยอยู่แล้วยังไม่กระจายตัวอยู่กับคนรวยเท่านั้น ขนาดสื่อต่างประเทศ เช่น บีบีซี ยังระบุว่า 96% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นตกอยู่กับคนเพียง 1% เท่านั้น ยิ่งตอกย้ำปัญหาการกระจายเงินกระจาย ที่รัฐบาลพยายามจะปฏิเสธมาตลอด

นายพิชัยกล่าวว่า การแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยการแจกเงินไม่ได้ช่วยให้ความเหลื่อมล้ำลดลงเพราะไม่ได้ทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างถาวร เป็นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และหมดสมัยแล้วกับแนวคิดที่เป็นเหมือนแบบการให้ทาน ประชาชนต้องการโอกาสในการหารายได้ที่มั่นคง ทั้งที่รัฐบาลมีโอกาสรายรายได้อย่างมั่นคงให้กับประชาชนมากกว่า 4 ปี แต่กลับไม่ทำอะไร ปล่อยให้ประชาชนลำบากกันอย่างมากมายกว่า 4 ปี

#### ชัดแจกชิมการ์ดเอื้อกลุ่มทุน

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะเสนอให้ ครม.พิจารณาแจกชิมการ์ดโทรศัพท์มือถือให้ผู้มีรายได้น้อยว่า รัฐบาลมีความตั้งใจจะลดความเหลื่อมล้ำจริงๆ หรือตั้งใจจะเอาผลประโยชน์ทางการเมืองกันแน่ โดยตั้งใจมาออกนโยบายดังกล่าวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง ที่ผ่านมามาดอนเกษตรกรออกมาเรียกร้องปัญหาราคาพืชผลเกษตร และเศรษฐกิจปากท้อง ไม่เห็นรัฐบาลจะใส่ใจ หรือออกนโยบายมาช่วยเหลืออะไร แต่เมื่อถึงตอนใกล้เลือกตั้งก็กระโจนออกนโยบายเสมือนเป็นอัศวินขี่ม้าขาว เหตุที่เศรษฐกิจจนถึง



ทุกวันนี้ ไม่ได้มาจากการที่รัฐบาลบริหารประเทศ ไม่ได้เรื่องหรือ 4 ปีที่ผ่านมา ผลงานของรัฐบาล ปัจจุบันคือการสร้างสภาวะ วายกระจุกจนกระจาย ส่งผลให้คนเป็นหนี้กันเกือบทั้งประเทศ หนี้สินครัวเรือนปี 2561 พุ่งสูงกระจุกตัวเป็นประวัติการณ์ตาม การสำรวจของหอการค้า ขอดตั้งคำถามไปสู่ นายอภิศักดิ์ว่าการส่งเสริมแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่ จำเป็นทางการเกษตรนั้น 50 บาท จะไปเพียงพอ อะไรต่อการหาข้อมูล เพราะราคาอินเตอร์เน็ตเดิมนั้น เงินเมื่อถึงปัจจุบันนั้นอยู่ที่ละ 1.5 บาท/MB เงิน 50 บาท ก็ได้แค่ 33 MB ใช้ไม่ถึง 3 วันก็หมดแล้ว แค่ออกสร้างภาพว่าออกมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ความเป็นจริงแล้วคือเอื้อกลุ่ม นายทุนใช่หรือไม่

### สรรพากรแจงภาษีอีเพย์เมนต์

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงภาษีอีเพย์เมนต์ว่า ร่างกฎหมายอีเพย์เมนต์หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไปเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นั้น กฎหมายมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ไม่ได้มีเจตนาไปเก็บภาษีจากผู้ค้าออนไลน์เป็นการเฉพาะ ซึ่งในการเสียภาษีของผู้ค้าออนไลน์นั้นเป็นหน้าที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีใช้ในปลายปี 2563 คือวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากต้องรอการเชื่อมระบบระหว่างกรมกับสถาบันการเงิน โดยมีผลต่อการยื่นภาษีในปี 2564 ถ้าเป็นบุคคลธรรมดายื่นแบบช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2564

นายปิ่นสายกล่าวอีกว่า ในกฎหมายกำหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานธุรกิจทางการเงินมายังกรมสรรพากร หากบุคคลใดมีการรับเข้าบัญชีเงินปีละ 400 ครั้งและมีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาท หรือรับเงินเข้าบัญชีปีละ 3,000 ครั้ง โดยรวมทุกบัญชีต่อ 1 ธนาคาร ถ้าจะเข้าช่วยต้องรายงานธุรกรรมบุคคลนั้นต้องรับโอนเงินวันละเกือบ 10 ครั้งจึงจะมีจำนวน 3,000 ครั้งต่อปี หรือรับโอนเงิน 5,000 บาทต่อครั้งเป็นจำนวน 400 ครั้งจึงจะมีมูลค่า 2 ล้านบาท ถ้าทั้งปีรับโอน 10 ล้านบาท แต่จำนวนครั้งมีแค่ 117 ครั้ง ไม่ถือว่าเข้าช่วยที่สถาบันการเงินต้องส่งข้อมูล โดยในส่วนของเงินที่นำไปฝากเอง และเงินฝากบัญชีร่วมกันอยู่ระหว่างหรือกับธนาคารว่าจะยกเว้นอย่างไร

### กำหนดจ่ายภาษีแบบขั้นบันได

นายปิ่นสายกล่าวว่า ในการเสียภาษีนั้นหากเป็นผู้มีรายได้ที่ไม่ใช่ค่าจ้างเงินเดือน จะอยู่ในมาตรา 40 (2-8) ในการจ่ายภาษีมี 2 แบบ คือ เหมจ่าย 0.5% ของรายได้ ถ้ามีรายได้ 1,000 บาท เสียภาษี 5 บาท หรือเสียภาษีตามขั้นบันไดตั้งแต่ 5-35% การเสียภาษีแบบขั้นบันได จะต้องนำเงินได้หักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนก่อนมาคิดภาษี ซึ่งกรมจะคำนวณหากพบว่าภาษีแบบไหนสูงกว่ากันจะเก็บอันนั้น ส่วนใหญ่ผู้ทำอาชีพอิสระหรือค้าออนไลน์ จะถูกประเมินในแบบแรกมากกว่า หากมีรายได้ 1 ล้านบาทเสียภาษีประมาณ 5 พันบาท และมีรายได้ 2 ล้านบาทเข้าช่วยต้องรายงานธุรกรรมจะเสียภาษีประมาณ 1 หมื่นบาท

นายปิ่นสายกล่าวต่อว่า การรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนั้นไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนทั้งหมดต้องนำไปเสียภาษี เนื่องจากในหลายกรณีไม่ได้เป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษี เช่น การคืนเงินกู้ยืม การรับเงินที่ฝากไปทำบุญแทน เป็นต้น ซึ่งกรมสรรพากรจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการจัดกลุ่มผู้เสียภาษีในการดูแลและให้บริการที่เหมาะสมต่อไป โดยยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่ขัดแย้งกับนโยบายสังคมไร้เงินสดของรัฐบาล เนื่องจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และหากผู้ประกอบการมีประวัติทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และการขอสินเชื่อต่างๆ

### คลอดกม.รองรับการทำธุรกรรม

“ไม่เอียงให้กังวลมากเพราะข้อมูลที่กรมได้รับมานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่นำมาประเมินในเรื่องภาษี โดยจะส่งมาแค่ชื่อ นามสกุล จำนวนครั้งเท่านั้น ไม่ได้มีการลงรายละเอียด ซึ่งกรมจะนำข้อมูลดังกล่าวมาผนวกกับข้อมูลอื่นๆ ของกรมที่มีอยู่ประมวลผลในคอมพิวเตอร์เพื่อจัดชั้นความเสี่ยงในการเสียภาษี ถ้าความเสี่ยงน้อยแนะนำยื่นแบบ ถ้าเสี่ยงมากคงต้องออกหนังสือเชิญพบขอพูดคุย เพราะเมื่อคอมพิวเตอร์พบเสี่ยงมาก แต่เขาอาจไม่ได้มีเจตนาเสียภาษี จะเชิญมาพูดคุยเพื่อแนะนำใหม่ เสียภาษีอย่างถูกต้อง” นายปิ่นสายกล่าว

นายปิ่นสายกล่าวอีกว่า ในการรายงานธุรกรรมทางการเงิน เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกฎหมายเท่านั้น โดยการแก้ไขกฎหมายอีเพย์เมนต์ ทำเพื่อรองรับการทำธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การให้กู้ยืมเงินได้สามารถเลือกวิธีการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3% เดิมผู้ที่ถูกหักภาษีต้องมายื่นเอกสารเสียภาษีกับกรม และต้องไปรับเอกสารจากผู้ที่หักเอง แต่ต่อ

ไปตัวกลาง (เช่น ธนาคาร) สามารถหักเงินและนำส่งมายังกรม และผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรในภายหลังอีก ทำให้ผู้เสียภาษีสะดวกมากขึ้น

### กระบวนการร่างกม.รอบคอบ

นายปิ่นสายกล่าวอีกว่า กฎหมายดังกล่าวเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ในระหว่างการประชุมร่างพระราชบัญญัติฯ กรมสรรพากรได้ประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างให้สอดคล้องกับผู้ใช้กฎหมายอย่างแท้จริงและไม่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควร

“ร่างกฎหมายผ่านกระบวนการตรากฎหมายอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล การรักษาความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้รัฐนำไปใช้จัดบริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน การรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้” นายปิ่นสายกล่าว

### คลังดีเดย์แจกของขวัญปีใหม่

นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้เสียภาษีโดย จำนวน 500 บาท ต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 32 33 และ 34 มีจำนวนกว่า 4 ล้านราย, วันที่ 9 ธันวาคม 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 31 35 36 37 38 และ 39 มีจำนวนกว่า 4.2 ล้านราย, วันที่ 10 ธันวาคม 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 มีจำนวนกว่า 2.9 ล้านราย

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตบัตร จำนวน 3.04 ล้านใบ ซึ่งจะจัดส่งบัตรไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อไปยังผู้มีสิทธิได้รับบัตรผ่านทีมไทยนิยมยั่งยืน จนถึงระดับอำเภอ ตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเมืองพัทยา ในส่วนภูมิภาค และระดับเขต แขวง ในกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิกลุ่มดังกล่าว โดยจะเริ่มแจกบัตรให้กับผู้มีสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 จนถึงสิ้นปีสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2561 เพื่อจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

### มอบวงเงินให้ใช้สารพัดสิทธิ

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า สิทธิในกระเป๋าเงิน ประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาทต่อคนต่อเดือน (ผู้มีรายได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี) และ 300 บาทต่อคนต่อเดือน (ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ค่าโดยสารรถจักรยานส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-ticket/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ ในวันที่ 5 มกราคม 2562 จะได้รับเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี 500 บาทต่อคน เงินชดเชยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะนำมาประมวลผลเพื่อจ่ายเงินชดเชย 6% ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน (5% โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อใช้จ่ายต่อไป และ 1% โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิเพื่อการออม กำหนดจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) ซึ่งเป็นสิทธิเช่นเดียวกับกลุ่มผู้มีสิทธิ 11.4 ล้านคน ช้างต้น

นางสาวสุทธีรัตน์กล่าวว่า ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบแรกและได้ยื่นอุทธรณ์ไว้ หากผ่านการพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีสิทธิได้รับบัตร จะดำเนินการผลิตบัตร และแจกให้แก่ผู้มีสิทธิอีกจำนวน 2 รอบ คือ ภายในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะทยอยโอนเงินสวัสดิการทุกประเภทให้ไปใช้ต่อได้อีก 1 เดือน และจะโอนเงินตามมาตรการสนับสนุนค่า

ใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาท ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

### พณ.จัดมหกรรมลดราคาสินค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีดำริให้กรมร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้าส่ง-ปลีกท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา จากกระทรวงพาณิชย์ จัดมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชื่องาน "ค้าส่งรวมใจ ไชยไทยคู่สังคม" ซึ่งจะจัดเป็นวาระพิเศษ เพื่อต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ โดยจะมีการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 20-50% เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าได้เป็นอย่างมาก

"การจัดงาน "ค้าส่งรวมใจ ไชยไทยคู่สังคม" ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561-วันที่ 5 มกราคม 2562 โดยมีเครือข่ายร้านโชห่วยท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 600 ร้านค้า ใน 58 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด ภาคกลาง และภาคตะวันออก 17 จังหวัด ภาคใต้ 13 จังหวัด" นายวุฒิไกรกล่าว

### อุตุฯ เสรีฯ 4 มาตรการปีใหม่

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้เตรียมออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงปีใหม่ 2562 โดยแบ่งเป็นการดำเนินงาน 4 รูปแบบ คือ 1.ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ จัดทำมาตรการลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไทย จาก 6% เหลือ 4% วงเงิน 250 ล้านบาท พร้อมปรับลดระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อ และรายที่กู้เงินต่ำกว่า 2 แสนบาท ใช้นักคิดค่าประกันได้ เริ่ม 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 ขณะเดียวกันยังมีการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอี (มอก.เอส) โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงในการเตรียมพร้อมเพื่อขอ มอก.เอส รายละไม่เกิน 3 หมื่นบาท ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ดำเนินการ 1 มกราคม-30 กันยายน 2562

"กลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอสินเชื่อจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั่วไทย คือ กลุ่มเอสเอ็มอีที่ใช้บริการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอซีที) และผู้เข้าโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) เพื่อนำเงินไปยกระดับสินค้า ชุมชน ซึ่งการอนุมัติจะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ประกอบด้วย เพราะ

ที่ผ่านมาเงินทุนนี้มีปัญหาหนี้เสียอยู่พอสมควรและอยู่ในขั้นตอนตามกฎหมาย เนื่องจากผู้กู้เป็นรายเล็กมากๆ" นายอุตตมกล่าว

### ผุดแอปฯ 77 จังหวัดมีดีมาโชว์

นายอุตตมกล่าวว่า 2.ยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการและชุมชนเชิงพื้นที่ ด้วยการจัดทำแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ "77 จังหวัดมีดีมาโชว์" โดยคัดสรรของดีจากทั่วประเทศเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ ขยายช่องทางการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนขายสินค้าได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ได้เร่งสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อแห่งชาติ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2562 เร่งเปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้รับประโยชน์จากการใช้ยางเพื่อผลิตยางล้อในประเทศเพิ่มขึ้น

นายอุตตมกล่าวว่า 3.ด้านการอำนวยความสะดวกและลดภาระผู้ประกอบการ โดยมีรายการเลิกการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน ร.ง.4 มีโรงงานได้รับประโยชน์ 80,000 รายทั่วประเทศ และเตรียมเปิดชำระค่าบริการของหน่วยงานระดับกรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด และ 4.มาตรการเพื่อดูแลเกษตรกร แรงงาน ประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดทำมาตรการดูแลเกษตรกร แรงงาน และประชาชนทั่วประเทศ

### ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา

ด้านนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการ เก็บเกี่ยว และรักษาคุณภาพข้าว โดยผลการดำเนิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3.42 ล้านราย จำนวนเงิน 46,652 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ 31.1 ล้านไร่

นายศรายุทธกล่าวว่า ทั้งนี้คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรอการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการอีกจำนวน 633,397 ราย เนื่องจากยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวและพื้นที่บางส่วนของระบบภัยธรรมชาติ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วม

กันดำเนินการโดยเร็วที่สุด

นายศราวุธทกุลกล่าว ว่า สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวในปี การผลิต 2561/62 เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มีการพัฒนาและดูแลคุณภาพข้าวของตนเอง โดยไม่ต้องเร่งรีบขายข้าว ซึ่งจะทำให้มีโอกาสขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 57,722 ล้านบาท

## วิษณุถูกเคลียร์ปมคลื่น 700

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กระทรวงการคลัง กรมการเรียกคืนคลื่นความถี่และขยายคลื่นความถี่ 700 MHz ว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่องของ กสทช. เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ประชุมและรับฟังความเห็นของผู้ประกอบการกลุ่มโทรทัศน์ดิจิทัล เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz หลังจากมีการยื่นข้อเสนอมให้มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนั้น วันนี้นจึงเป็นการรายงานเพื่อให้รัฐบาลทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง

“ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาที่คลื่นความถี่ 700 MHz มีความพยายามจากเรียกกลับเพื่อประมูลใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า แต่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ประกอบการมีความยินดี หากจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ได้เรียกร้องให้มีการชดเชยเยียวยา ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กันทั้งสิ้น กสทช.สามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องถึงมือรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงไม่มีอะไรต้องทำ การเยียวยาเป็นไปตามที่ได้หารือกัน กสทช.ยังไม่มีแนวทางว่าจะเยียวยาอย่างไร เป็นเรื่องต้องรองกันอีกทีของทั้งสามฝ่าย 1.กสทช. 2.ผู้ประกอบการ และ 3.เจ้าของโครงข่ายหรือมัลติ (MUX) มีอยู่ทั้งหมด 4 เจ้า ได้แก่ ช่อง 5, กรมประชาสัมพันธ์, อสมท และไทยทีบีเอส โครงข่ายพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือทั้งหมด โดยการเยียวยานั้นจะไม่ขัดกฎหมาย หรือขาดวินัยการเงินการคลัง กสทช.สามารถเป็นผู้ดำเนินการได้เลย” นายวิษณุกล่าว

## นักวิจัยหนุนแจ้งเกิดไฮเทค 5จี

นายสิบลัดดี สิบกักดี นักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงแนวทางของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่จะนำคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มาประมูลเพื่อใช้กับ 5G ว่า แนวทางที่ กสทช. แดลงสามารถทำได้ทันที เพื่อให้ได้คลื่นมาประมูลตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถออกกฎหมายขึ้นมารองรับการนำคลื่นความถี่มาใช้ในกิจการโทรคมนาคมในภายหลัง ส่วนการนำคลื่นความถี่มาจัดสรรใหม่ แล้วนำมาประมูลในรูปแบบหลายย่านพร้อมกัน (มัลติแบนด์) ควรคำนึงถึงความต้องการในการใช้งานคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมด้วย เพราะหากผู้ให้บริการไม่ต้องการใช้คลื่นความถี่ย่านใดย่านหนึ่ง จะกลายเป็นการประมูลที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากเอกชนจะไม่นำมาใช้งาน ขณะที่ประเด็นสำคัญที่ต้องทำก่อนการนำคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มาประมูลหรือการจัดประมูลแบบมัลติแบนด์ คือ การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคาประมูลเริ่มต้นที่สะท้อนกับความเป็นจริง ถ้าหลักเกณฑ์มีความชัดเจนและได้ข้อสรุป การนำคลื่นมาประมูลจะไม่เกิดปัญหาอีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงด้วย คือ ความพร้อมของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพราะขณะนี้อุปกรณ์ที่รองรับ 5G ส่วนใหญ่ จะใช้งานกับคลื่นความถี่ 3500-3900 เมกะเฮิรตซ์ และ 20 กิกะเฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่อุปกรณ์ 5G ที่รองรับคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จะมีความพร้อมได้ทัน เมื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมในสหรัฐอเมริกาเริ่มทดสอบการให้บริการ พิซซิ่ง บรอดแบนด์แล้ว

## เพิ่มใบอนุญาตต้องรอบคอบ

นายสิบลัดดีกล่าวว่า สำหรับแนวทางในการกำหนดรูปแบบของใบอนุญาตใหม่ โดยเพิ่มประเภทใบอนุญาตการให้บริการในพื้นที่ที่กำหนด ในส่วนนี้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะถูกขับเคลื่อนโดยภาคอุตสาหกรรม หากมีการประมูลเพื่อให้บริการในพื้นที่เฉพาะของอุตสาหกรรม แล้วการประมูลกลายเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมทำให้ต้นทุนในการประกอบกิจการสูงขึ้น จะกลายเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของอุตสาหกรรม ใบอนุญาตให้บริการเฉพาะพื้นที่จะกลายเป็นอุปสรรคในการประมูลคลื่นความถี่ การพิจารณาในประเด็นนี้ยังต้องเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย เพราะหากการให้บริการในประเทศเพื่อนบ้านไม่มีต้นทุนในส่วนนี้ จะทำให้เอกชนเลือกไปลงทุนใน

ประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าหรือไม่ต้นทุน เงื่อนไขนี้จะเป็นข้อจำกัดในการใช้ 5G ในภาคอุตสาหกรรมไปในที่สุด

## หนุน 18 สหกรณ์รวมยางส่งออก

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคาของสถาบันเกษตรกร โดยมีตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพาราและมีความศักยภาพในการส่งออก 18 แห่ง จาก 12 จังหวัด เข้าร่วมประชุมว่า นโยบายการรักษาเสถียรภาพราคาของพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมุ่งเน้นสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การแก้ไขยางพารา โดยคัดเลือกสหกรณ์ 18 แห่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปยางพารา ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการรวบรวมยางพาราจากสหกรณ์หรือช่วยอีก 154 แห่ง ปริมาณ 100,000 ตัน เพื่อดึงปริมาณยางพาราในประเทศส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพราคาของพาราให้กับเกษตรกร

นายเชิดชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน มา สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 5,000 ล้านบาท ผ่าน ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ย 4% โดยสถาบันเกษตรกรจ่ายดอกเบี้ย 1% และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 3% ชำระคืนภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เงินกู้ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561-28 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ ยังมีเงินอุดหนุนจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเงินส่วนนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะต้องทำรายละเอียดชี้แจงว่าค่าบริหารจัดการที่โลกรัมละ 2 บาทนั้น มีข้อมูลสนับสนุนและมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพื่อทำข้อตกลงกับสำนักงานประมงอีกครั้ง คาดว่ามีความชัดเจนในเร็วๆ นี้

## ต้องรับซื้อจากสมาชิกเท่านั้น

“สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องทำแผนการรวบรวมยางพาราที่ต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมที่สหกรณ์เคยดำเนินการ และต้องรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แล้วเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออก โดยสหกรณ์อาจจะเป็นผู้ส่งออกเองหรือทำธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพื่อนำมาประกอบการยื่นขอรับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และขอรับเงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการ โดย

ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินตามแผนการรวบรวมและโอนเงินให้สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการตามหลักฐานการสั่งซื้อและส่งออกยางพารา ซึ่งสหกรณ์แม่ข่าย 18 แห่ง จะต้องทำหน้าที่รวบรวมยางจากสหกรณ์เครือข่ายในแต่ละพื้นที่เพื่อส่งออกไปตลาดต่างประเทศ และจะต้องรายงานปริมาณยางพาราที่สหกรณ์แม่ข่ายและลูกข่ายเก็บรวบรวมไว้ในโกดัง ทั้งยางอัดก้อน ยาง STR 20 ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นรมควันและยางเครพ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบภายในวันที่ 10 ธันวาคมนี้” นายเชิดชัยกล่าว

### ‘กฤษฎา’ถกเอกชนแปรรูปยาง

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปยางพารา 8 บริษัทว่า บริษัทที่เข้าร่วมหรือเป็นบริษัทผู้นำวัตถุดิบยางพาราไปแปรรูป จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ นำไปผลิตเป็นสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา และล้อรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการหารือและเสนอแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ นายกฤษฎากล่าวว่า คือ 1.หน่วยงานราชการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีส่วนผลของยางพารา ขอให้พิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาหรือปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ภาคเอกชนสามารถซื้อยางพาราได้สะดวกขึ้น และจะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารามากขึ้น 2.ผู้ประกอบการขอให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการช้อปช่วยชาติต่อไปอีก 3-6 เดือน เนื่องจากภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยายระยะเวลาไปถึงช่วงเทศกาลสำคัญ และเพิ่มรายการสินค้าจากยางพาราให้หลากหลาย ซึ่งเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายกฤษฎากล่าวว่า สำหรับโครงการทำถนนยางพาราชอยล์ซีเมนต์นั้น ภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงเกษตรฯจะส่งมอบราคากลางและสูตรการทำถนนใหม่ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ภายในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยจะเป็นมาตรฐานกลางสำหรับให้ อปท.นำไปดำเนินการเองได้ จะช่วยลดความยุ่งยากและลดต้นทุนรวมทั้งเกษตรกรสามารถขายน้ำยางสดได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น

# 'คมสันท์ ฐานะโชติพันธ์'

## จากเกสัชกรหนุ่มสู่การเมือง

### ต้องการช่วยพัฒนาประเทศ



คมสันท์ ฐานะโชติพันธ์ หรือ "ดี" เป็นคนรุ่นใหม่อีกรายที่มีความตั้งใจเข้ามาสมัคร

เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เกสัชกรหนุ่มจาก รวิจามจรี พ่วงดีกรีปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและภาคเกษตรกรรม เขามีซบและสนใจความเป็นไปของเหตุบ้านการเมืองมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณพ่อจะเกาะติดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภามาตลอด ความชื่นชอบในตัวนักการเมืองของเขาจึงพัฒนาตามช่วงวัยที่โตขึ้น

สมัยหนึ่งเขาชื่นชอบความเป็นคนตรงไปตรงมาของ สมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไทย และ เฉลิม อยู่บำรุง ขึ้นชอบ ทักษิณ ชินวัตร ที่เข้ามาสร้างความแปลกใหม่ มาเป็นทางเลือกให้กับคนไทย

ผันตัวเองจากนักธุรกิจเข้าสู่ถนนการเมือง ในยุคสมัยหนึ่ง ชื่นชมความรู้ความสามารถของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

"ผมจะมองเป็นยุคๆ ตอนอายุ 12-13 ปีก็ชอบคุณสมัคร ส่วนหนึ่งอาจได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อ เพราะท่านชอบพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อเราโตขึ้นเริ่มมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ก็เป็นที่น่า

สุรินทร์ พิศสุวรรณท่านมีความสามารถและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ในแง่ของโมเดลการทำงานนั้นยกให้ ผลงานการตรวจสอบของ น.พ.วงศ์ เดชกิจวิกรม สมัยอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการจำนำข้าว

ผมไม่มีไอดอลและไม่ได้อิงว่า ใครจะเป็นนายก และไม่จำเป็นต้องอยู่ในรัฐบาล แต่ผมมองการทำหน้าที่ ซึ่งคุณหมอวงศ์ท่านทำได้ดี มีข้อมูลชัดเจนเป็นข้อมูลที่พิสูจน์ได้"

เหตุผลสำคัญของ "คมสันท์" ไม่ต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชักแถวเดินเข้าพรรคพลังประชารัฐ ก่อนหน้านี้ เพราะได้ใจและตอบโจทย์คนยุคใหม่

"จากการเข้าร่วมประชุมพรรคในหลายครั้ง เราเห็นว่าทางพรรคเปิดกว้างและให้บทบาทกับคนรุ่นใหม่จริง และเราก็มั่นใจว่า เราดีพอ ผมเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ เรื่องของการเมืองมีทั้งขาวและดำ พวกผมไม่ได้โลกสวย การเมืองรอบนี้อาจจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือเหมือนการเลือกตั้งในฝรั่งเศส หรือแคนาดา

แต่พวกเรา เห็นว่า รอบนี้เป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่จริงๆ พวกผมขอแค่โอกาสและเปิดรับฟัง พวกเราไม่ต้องการแค่ว่า นี่คือคนรุ่นใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ แต่พวกเราต้องการที่จะช่วย



การเมืองคืออำนาจ แต่พวกเราเข้ามาทำงานการเมือง เพราะว่าการหาโอกาสในการช่วยร่วมกันพัฒนาประเทศ

ในส่วนของคุณที่ต้องการจะเสนอออกมา พยายามสื่อให้ได้ เร็วและง่าย และตรงมากกว่า วันนี้ผมสมัครทางใจแล้ว เราอยากจะทำต่อ พวกเราไม่มีอะไรมาครอบงำ

ถ้าเราได้น้ำดีที่จะไปชูประเด็น หรือนโยบายที่น่าสนใจ และตอบโจทย์จริงๆ ผมเชื่อว่าเราน่าจะพอเปลี่ยนแปลงได้ มันคงไม่ใช่เปลี่ยนจากดำเป็นขาวได้เลยทีเดียว แต่ต้องค่อยๆ เริ่มให้มีโอกาส มีพื้นที่ที่พวกเราจะได้ออกความคิดเห็น เอาแคในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัดที่



พยายามจะชูคนรุ่นใหม่จริงๆ ที่ไม่ใช่νομินี

ถ้าเราไม่เริ่มจากหนึ่ง สอง สาม ก็คงจะก้าวไปไม่ถึงร้อยได้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในพรรคต้องมีกลุ่มก้อนเก่าๆ เข้ามาด้วย ต้องมีฐานเสียงเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง ไปให้ถึงฝั่งฝัน

พวกเราไม่ใช่ ไม่ว่าจะนามสกุลหรือตัวเล่นที่ไม่ได้เอาครอบครัวมาเป็นโนมินีใคร หรือ

เป็นงานดีว่านหวานเครื่องของใคร เรามีจุดยืนอยากจะทำให้ ขอแค่โอกาสจากประชาชน

ตรงนี้สำคัญมาก พวก



ผมเป็นนักธุรกิจ ถ้าเรากลัวไม่กล้าเปิดหน้า อยู่เฉยๆ สบายกว่า แต่เราอยากจะมีส่วนที่จะเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์ และอยากให้สนามการเมืองอาจเริ่มจากกรุงเทพฯ ที่บางเขต รู้สึกว่าน่าจะพอไปได้ ถ้ามองว่าโลกสวยใหม่คือ พวกเราพยายามที่จะมองปลายทางให้ดีไว้ก่อน กลางทางเมื่อเจออะไรก็ต้องสู้กับมัน ผมว่าต้องมีกรอบความคิดของเรา คิดว่าก็น่าจะพอไปได้ คือ พอถึงเวลามีโศกนาฏกรรมบ้าง ต้องหลบกันไป ฮ่าๆๆๆ ผมเชื่อว่า นักการเมืองหน้าเก่าๆ ที่ดีๆ ก็ยังมี

เป้าหมายทางการเมืองของผม คือ ต้องการอยากเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตาม ไม่ว่าจะส.ส. หรือไม่ หรือทีมช่วยงาน ก็ได้ ไม่ได้มองว่าจะต้องลงส.ส. แต่เรารู้สึกว่า ส่วนที่เราจะช่วยให้จริงๆ ก็มีประสบการณ์การทำงาน การบริหาร การตัดสินใจจากประสบการณ์ในองค์กรของเราที่มีลูกน้องอยู่หลายร้อยคน

เชื่อว่าผู้ใหญ่คงมองเห็นอะไรในตัวเรา มองเห็นความสามารถที่จะช่วยได้ ผมเชื่อว่า ผมทำอะไรได้มากกว่าการเป็น ส.ส.

และผมก็ไม่ได้หวังตำแหน่งอะไร หากเรามองถึงปัญหาของประเทศ ทำเวิร์กช็อป นั่งพูดคุย ลงพื้นที่กันอย่างจริงจัง เราเห็นปัญหาบางส่วนที่มองว่า เราช่วยได้

เราคงเปลี่ยนประเทศคนเดียวไม่ได้ แต่ถ้าเราคิดว่า ถ้าเรารู้จริงแล้วพยายามช่วยเริ่มจากเรื่องเล็กๆ มันก็จะพอทำได้ ถ้าเราตั้งใจ เรามองว่า เราช่วยอะไรได้มากกว่า พวกผมอยากทำงานการเมืองครับ เราไม่ได้อยากเป็นนักการเมือง ดังนั้น อะไรที่คิดว่าพอจะทำได้ ช่วยได้เราก็อยากเข้ามาช่วย

“การเมืองคืออำนาจ แต่พวกเราเข้ามาทำงานการเมืองเพราะว่าต้องการหาโอกาสในการช่วยกันพัฒนาประเทศ ในส่วนที่เราสามารถจะทำได้ พวกเรามีของ แต่ที่ผ่านมามีโอกาสใหม่แต่นี้ทางพรรคให้โอกาส”

กลุ่มพวกคนรุ่นใหม่ ที่เราตั้งใจจริง และลงพื้นที่อยากจะทำผลักดันให้เกิดขึ้นมี 3 เรื่องหลักๆ คือ สาธารณสุข ซึ่งมาจากพื้นฐานของพวกเราเป็นเรื่องหลักที่อยากมาช่วยกันพัฒนา

เราทราบว่า สาธารณสุขมีปัญหาอะไร ควรจะพัฒนาปรับ

ปรุงอย่างไร ปัญหาโรงพยาบาลเป็นอย่างไร 30 บาทคืออยู่แล้ว แต่

เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร นโยบายที่ดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนไม่ใช่ อะไรที่เป็นประโยชน์คงได้แล้วไปเสริมให้ดีขึ้น เป็นต้น

ซึ่งก็เชื่อมโยงได้กับทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงศึกษาฯ ซึ่งพอที่จะรู้ว่า เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญและขับเคลื่อนขนาดมาก เช่น สาธารณสุขลิงก์กับกระทรวงเกษตรฯ คือ ถ้าเรารู้จักหาพืชเศรษฐกิจมาทำสัก 2-3 ตัว มีกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อว่า ถ้ามีโอกาสสานต่อและมืองค์ความรู้จากคนรุ่นใหม่ เด็กควรได้อะไรที่ไม่ใช่จากหลักสูตรเดิมๆ

บางคนอาจมองเป็นเรื่องเล็กๆ แต่กลุ่มผมเห็นว่า เป็นเรื่องที่สำคัญและต้องพยายามผลักดัน เพราะมันเป็นอนาคตของคนรุ่นต่อไป ไม่อยากให้มองเฉพาะแค่เรื่องของเศรษฐกิจ พวกผมยังมอง 3 เรื่องนี้ ถ้าทำได้ อนาคตเราจะเห็นแสงสว่างมากขึ้น

สำหรับผมไม่ว่าจะอยู่มุมไหน หรือส่วนไหน ถ้าทางพรรคยังให้โอกาสผมก็เต็มใจที่รับ ไม่ได้คิดว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงส.ส. แต่คิดว่าได้ช่วยแน่

อีกหนึ่งแนวคิดของ “คนรุ่นใหม่” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แล้วลงมือทำด้วยตัวเอง ■

# คลอด6มาตรการดูแลบ้านป่าแห้ว

คณะกรรมการ “บ้านป่าแห้ว” เชียงใหม่  
คลอด 6 มาตรการแก้ปัญหา ยังไม่รื้อบ้านเดี่ยว  
45 หลังแต่ห้ามเข้าพักเด็ดขาด ♦ อ่านต่อหน้า 2

## ป่าแห้ว

□ ต่อจากหน้า 1

ยอมให้พักอาศัยในอาคารชุด 9 หลังได้เท่านั้น  
สั่งรื้อพื้นที่ปูพื้นที่โดยรอบให้เป็นป่าสมบูรณ์ ขอ  
กรมวิชาการเกษตรเร่งอนุญาตให้สำนักงานศาล  
ใช้ที่ดินศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และเร่งจัดสร  
รงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์  
ภาค 5 และที่พักอาศัยที่เชียงราย

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. นายสุวัฒน์ ด้วน  
วรชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยว่า ตนเป็นประธานในการประชุมคณะ  
กรรมการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคาร  
ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพัก  
ข้าราชการตุลาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6  
ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมศึกษาวิเคราะห์  
รายงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง การรับ  
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของทุกภาคส่วน  
และภาคประชาชน จ.เชียงใหม่ ผลการศึกษา  
ของนักวิชาการด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงพิจารณาการดำเนินการตามข้อกำหนด  
และระเบียบของทางราชการ จึงมีมติกำหนด  
แนวทางการแก้ปัญหาดังนี้

1.ไม่ให้มีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านพักเดี่ยว  
45 หลัง รวมถึงมอบหมายให้ จ.เชียงใหม่ กรม  
ธนารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์  
พืช มณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) และกอง  
บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5) ประสานงาน  
กับสำนักงานศาลยุติธรรม พื้นที่ให้เป็นป่าที่

สมบูรณ์ 2.ให้ จ.เชียงใหม่ กรมธนารักษ์ กรม  
อุทยานแห่งชาติฯ มทบ.33 และ ภาค 5 ร่วมกับ  
นักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชน ดำเนิน  
การปลูกต้นไม้และฟื้นฟูความสมบูรณ์บริเวณ  
บ้านพักเดี่ยว45 หลัง และบริเวณโดยรอบในพื้นที่  
โดยให้จังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำแผน  
งานและงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

3.ขอให้กรมวิชาการเกษตร กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดการอนุญาตการใช้  
ที่ดินของสำนักงานศาลยุติธรรม บริเวณศูนย์วิจัย  
พืชสวนเชียงราย ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ด.รอบ  
เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ที่ราชพัสดุแปลง  
หมายเลขทะเบียน ชร.225) เพื่อก่อสร้างอาคาร  
ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมทั้งอยู่อาศัย และ  
ขอให้สำนักงานงบประมาณเร่งจัดสรรงบประมาณให้  
สำนักงานศาลยุติธรรมใช้ในการก่อสร้างอาคาร  
ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และที่พักอาศัยที่  
จ.เชียงราย 4.การส่งคืนพื้นที่บริเวณบ้านพักเดี่ยว  
ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง 5.การรื้อถอนบ้านพักเดี่ยวถ้าจำเป็นที่  
ต้องทำในอนาคต ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนิน  
การตามกฎหมาย 6.การพักอยู่อาศัยในอาคารชุด  
9 หลังที่มีการพักอาศัยอยู่แล้ว เห็นสมควรให้  
เป็นที่พักอยู่อาศัยต่อไปตามความจำเป็น

ทั้งนี้ นายสุวัฒน์ ด้วนกล่าวว่า ให้ จ.เชียง  
ใหม่ รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติ  
งานให้กับคณะกรรมการฯทราบเป็นระยะ ๆ.

## ระเบียบข่าวทั่วไทย

☞ **เดินทางเสริมแกร่งแรงงานไทยสู่สากล** ล่าสุด “**ประภัสสร ประจันตะเสน**” ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ได้เปิดฝึกอบรมภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยตอนนี้มีแรงงานลงทะเบียนจะไปต่างประเทศ 47 คน

☞ **“ธนาคารอมลิน” จับมือ “หอการค้าจังหวัดตรัง”** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รุกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดตรัง โดยจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการบูรณาการด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบ

การ รวมถึงการจัดหาสิทธิประโยชน์ข้อมูล และบริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สินเชื่อ Smart Startup ฯลฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

☞ **หลังเข้าไปตรวจประเมินและผ่านการรับรองแล้ว** เมื่อเร็ว ๆ นี้ “**ภัคพงศ์ ทวีพัฒน์**” พ่อเมืองภูเก็ต ลุยมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับร้านอาหารหมูโบราณกะทู้ แอนด์ เดอะคาเฟ่ (สาขาไม้ทพลาซ่า) อ.เมืองภูเก็ต ร้านอาหารครัวบางโรงฮิดเด็น และร้านอาหารแม่กิมตี้ อ.ถลาง เนื่องจากการเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัยผ่านมาตรฐาน



กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” หนุนภาครัฐจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มียางพาราเป็นส่วนผสม หวังกระตุ้นภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารา พร้อมหนุนยืดเวลาแคมเปญชื้อยางช่วยชาติ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปยางพารา 8 บริษัท ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า บริษัทที่เข้าร่วมหารือในวันนี้เป็นบริษัทผู้นำวัตถุดิบยางพาราไปแปรรูปจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น นำไปผลิตเป็นสายพานลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรม และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา และ ล้อรถยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้มีแนวทางส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ คือ 1.หน่วยงานราชการที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี

## ‘เกษตรกร’เร่งหน่วยงานรัฐเพิ่มรับซื้อยางในประเทศ

ส่วนผสมของยางพารา ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ หรือร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการศึกษาหรือปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ภาคเอกชนสามารถซื้อยางพาราได้สะดวกขึ้น และจะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพารามากขึ้น

2. ผู้ประกอบการขอให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชื้อช่วยชาติต่อไปอีก 3-6 เดือนเนื่องจากภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากยอดการสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น โดยขยายระยะเวลาไปถึงช่วงเทศกาลสำคัญ และเพิ่มรายการสินค้าจากยางพาราให้หลากหลาย ซึ่งเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการทำถนนยางพาราชอยด์ซีเมนต์ นั้น ภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบราคากลางและสูตรการทำถนนใหม่ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ภายในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ โดยเป็นมาตรฐานกลางให้ อปท. นำไปดำเนินการเองได้

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมมาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือและมีแนวทางในการสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการลงทุนผลิตปุ๋ยสั่งตัดด้วย

# 'ขอนแก่น' ที่ดินพุ่งเท่าตัว

## >> รับรถไฟฟ้ารางเบาตอกเข็ม-บักทูนตบเท้าพรี

ที่ดินขอนแก่นพุ่งเท่าตัวรับรถไฟฟ้ารางเบา สายแรก เส้นผ่าเมือง ดันทำเลรอบถนนมิตรภาพซอต ที่ใกล้ มข.วิ่งไปแล้วสูงกว่า 20 ล้านบาทต่อไร่ บักทูนตบเท้าขึ้นคอนโดพรี "อนันต์ อัสวโกดิน" ซ้อที่ดัก 50 ไร่ ลุยเทอร์มินอล 21

"ขอนแก่นโมเดล" เกิดจากการรวมพลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในพื้นที่ ลงขันตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ด้วยวงเงิน 200 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาไปพร้อมๆ กับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล

นายธีระศักดิ์ ธิมาพันธุ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่นว่า ปลายปีนี้จะเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงเสาเอกต้นแรกของโครงการ คาดว่าปี 2563 สามารถเปิดให้บริการได้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-



ท่าพระ) มีระยะทาง 26 กิโลเมตร และมีจำนวนสถานี 18 สถานี แนวเส้นทางจะวิ่งจากเทศบาลตำบลสำราญ-เทศบาลตำบลท่าพระ เลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งผลให้ ถนนมิตรภาพกลายเป็นทำเลทองใหม่ ขณะราคาที่ดินขยับสูงกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่นราคาที่ดิน ซ้อขายสูงเกินกว่า 20 ล้านบาทต่อไร่ ปัจจุบันมีการจับจองเต็มพื้นที่

อีกทำเลที่น่าจับตามือรอบบึงแก่นนครขณะนี้ราคาขยับกว่า 10 ล้านบาทต่อไร่

"ราคาที่ดินในจังหวัดขอนแก่น ถือว่าแพงที่สุดในภาคอีสาน ตัวอย่างถนนศรีจันทร์ ราคาซ้อขายสูงสุด ตารางวาละกว่า 2 แสนบาท ซึ่งไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร ขนาดตจะปรับตัวสูงขึ้นหากรถไฟฟ้าเปิดใช้เส้นทาง"

ส่วนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าจะมีทั้งของบริษัทพัฒนาเมืองได้กำหนดไว้ 200 ไร่

และส่วนที่เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งกำหนดให้เป็นย่านอยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางซื้อที่ดินดักกรอพัฒนารอบสถานีรถไฟฟ้า ตลอดแนว อาทิ นายอนันต์ อัครโกดิน ซื้อที่ดิน 50 ไร่ รอพัฒนา ห้างเทอร์มินอล 21 ขณะคอนโดมิเนียมเริ่มเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นและใกล้ห้างเซ็นทรัล

แหล่งข่าวจากเทศบาลนครขอนแก่นเสริมว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวระหว่าง 5 เทศบาลได้แก่ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระร่วมกันให้บริษัทเคเคทีเอสฯ ที่เข้ามาดำเนินการภายใต้การควบคุมของ 5 เทศบาล

ทั้งนี้รถไฟฟ้านี้สร้างความสะดวกให้กับพื้นที่อย่างมาก ราคาที่ดินขยับสูงขึ้น ตั้งแต่ทางตอนเหนือ-ตอนใต้ของถนนมิตรภาพ ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับแนวรถไฟฟ้าจะผ่านห้างเซ็นทรัล บิ๊กซี ได้อยู่ประตูน้ํา ศูนย์ประชุมนานาชาติ เคไอซีอี จุคนได้เป็นหมื่นราย และวิ่งไปถึงท่าพระ เป็นศูนย์รวม

ท่าเรือบกรวมระยะ 22 กิโลเมตร

“ทำเลท่าพระจะเป็นศูนย์รวมคลังสินค้า อยู่ในเขตอำเภอเมือง ราคาที่ดินแต่ไม่ได้ บริเวณถนนมิตรภาพ ราคา 10 ล้านบาทต่อไร่ โดยเฉพาะบึงแก่นนคร

สำหรับความสำเร็จของการตั้งบริษัทพัฒนาเมือง นอกจากพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาแล้ว ยังเน้นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ ทั้งนี้ในการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้างเบา ทางโครงการจะขอใช้พื้นที่จากทางรัฐบาล และพัฒนาเป็นสวนสาธารณะและบึงขนาดใหญ่เพื่อจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับกระทรวงเกษตรฯ ■

# 'สมคิด' สั่งลดค่าปุ๋ย 30% ช่วยเกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์-เกษตร” จับมือเตรียมส่งเสริมทำให้ราคาปุ๋ยในประเทศลดราคาปุ๋ยลง 30% ผ่านกลไกให้สหกรณ์ทำปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยผสม คาดลดต้นทุนเกษตรกรปีละ 3 หมื่นล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โดยผลักดันราคาปุ๋ยถูกลง เนื่องจากปุ๋ยเป็นต้นทุนการผลิตหลักของสินค้าเกษตร 30% ดังนั้นจึงมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีต้นทุนซื้อปุ๋ยลดลงอย่างน้อย 30%

“ปัจจุบันราคาปุ๋ยมีราคาสูงเนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตในประเทศ แม้จะมีการกำหนดให้ปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมและเกษตรกรส่วนใหญ่ซื้อปุ๋ยโดยไม่ใช้เงินสด แต่ซื้อด้วยการใช้สินเชื่อซึ่งต้องแก้ไขต่อไป”

สำหรับแนวทางการดำเนินการนั้น จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งอำเภอละ 1 แห่ง หรือประมาณ 700 แห่ง เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยสั่งตัด และปุ๋ยผสม เพื่อกระจายให้กับสมาชิก และขอความร่วมมือกับผู้ผลิตปุ๋ยลดราคาปุ๋ยสำเร็จรูปไปวางจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้ปุ๋ยสำเร็จรูปราคาถูกไปถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ

รวมทั้งยังขอให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ให้เข้ามาช่วยปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษให้กับเกษตรกรผ่านสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปซื้อปุ๋ย ขณะที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แสดงความสนใจที่จะเป็นผลิตปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกรด้วยพร้อมกันนี้ตนยังสั่งการให้กรมการค้าภายในไปหาแนวทางกำหนดราคาปลายทางสูงสุดว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรซื้อสินค้าราคาเป็นธรรม



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ทั้งนี้ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลักของการผลิตสินค้าเกษตรทั้งข้าว พืชสวน พืชไร่ของเกษตรกรที่มีอยู่กว่า 30 ล้านคนทั่วประเทศหากดูมูลค่าการตลาดปุ๋ยเคมีปัจจุบันอยู่ที่ 98,000 ล้านบาท ถ้าวางได้ 30% จะช่วยลดได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการเหล่านี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

สัปดาห์หน้า คาดว่าจะเร่งดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่ามีแผนส่งเสริมร้านค้าโชห่วยสามารถแข่งขันกับการค้าออนไลน์ได้เพราะปัจจุบันการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะมีการค้าขายผ่านออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การค้าดั้งเดิมชะงักและยากที่จะอยู่รอดได้จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว

กระทรวงจะร่วมมือกับเอสเอ็มอีแบงก์ในการสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับให้ร้านค้าโชห่วยร้านธงฟ้าประชารัฐแข่งขันกับร้านค้าออนไลน์ได้ โดยตั้งเป้า 2-3 แสนร้านค้ารายจากเดิม 5 หมื่นร้านค้า

พร้อมทั้งจะมีการนำอุโมงค์เคลือบเงินมาสนับสนุนด้วย โดยจะดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานยุทธศาสตร์ทางการค้าสำรวจข้อมูลค้าออนไลน์ว่ามีเติบโตมากน้อยเพียงใดเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

# จาก 'งานฤดูหนาว' ถึงงาน 'อุ่นไอรัก'



**พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ 'ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน' วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561**

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน คนไทยเป็น "คนใจบุญ" นอกจากงานวัด งานบุญ งานกุศลต่างๆ ที่ประชาชนมักเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง "งานกาชาด" และ "งานฤดูหนาว" ด้วย หลายคนอาจไม่รู้ที่มานะครับ ว่า "งานฤดูหนาว" ในอดีตกับงาน "อุ่นไอรัก" มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร วันนี้ผมจึงอยากจะทำให้ฟังคร่าวๆ นะครับ

ย้อนไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัด "งานฤดูหนาว" ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกฐานของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมทั้งข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่างๆ ตลอดจนกรมสรรพแบบราชสำนัก เช่น โขน ละครใน ต่อมาด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ จึงทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวง และทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านาย ข้าราชการ และชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึง "ความผูกพัน" ระหว่างพลกนิกรและสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีมาอย่างเนิ่นนานนะครับ ก็ทำให้งานฤดูหนาวเป็นงานบุญที่สร้างความสุขอ้อมอ้อมแก่ประชาชนโดยทั่วกัน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต

แม้ว่าบางปีจะย้ายไปจัดบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานบ้าง หรือพระราชอุทยานสราญรมย์บ้าง แต่วัตถุประสงค์ในการจัดงานก็ยังคงเดิม จวบจนถึงปัจจุบันนะครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่ผมได้กล่าวมา

อีกทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรก เริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆ ภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรักคลายความหนาว" ขึ้นเมื่อต้นปีนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นครั้งแรก สำหรับปีนี้ภาพความประทับใจและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ช่วงเวลาที่มีค่าเหล่านี้ กำลังจะกลับมา ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่องาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม คนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม คทหน้า ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตจะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อีกทั้งได้ชื่นชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และแบบจำลองต่างๆ

อาทิ พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งโศภนราชวิทยาสานี เรือพระที่นั่ง และรูปแบบอาคารบ้านเรือน

โล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ร่วมทำบุญกับ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา 904 ซึ่งมีของที่ระลึกสำหรับปีนี้ ได้แก่ บัตรอวยพรปีใหม่ ภาพวาดการ์ตูนลายพระหัตถ์พร้อมพระปรมาภิไธย เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นกิจกรรมที่ดี ที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆ

นอกจากนี้ ก็มีสายรัดข้อมือ เสื้อ กระบองน้ำจักรยาน “อุ่นไอรักฯ” จำหน่ายด้วยนะครึบ ในงานก็จะมีทั้งตลาดบก ตลาดน้ำ และ มหรสพให้ชม ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมทำบุญ เช่น สลากชิงโชค “มัจฉาพอโชค” และสลากการกุศล อีกด้วยนะครึบ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม

และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำ คูคลองสำคัญต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยังคลองลาดโพธิ์ อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน **“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”** และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 หรือ ชุดไทยแบบต่างๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกาย

ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยนะครึบ ความสุข สดใส สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ร่วมกันนะครึบ

พี่น้องประชาชนที่รักครึบ รากฐานการพัฒนาชาติบ้านเมืองก็คือ “ชุมชน” ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นระดับนั้นนะครึบ โดยอาศัยหลักการสำคัญก็คือ การมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้อำนาจ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่เน้นการบูรณาการในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ เพื่อแก้ไขอย่าง “ครบวงจร” ทุกมิติในคราวเดียวกัน ทั้งปัญหา ด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการสร้างความตระหนักรู้ถึงหน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม 10 กรอบหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ การสร้างความปรองดองด้วย สัญญาประชาคม คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทยวิถีพอเพียง จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลย หากไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยต้องเชื่อมโยงแผนงาน-โครงการของตนเข้าไปในแผนของตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศให้ได้นะครึบ

ดังนั้น กลไกในการขับเคลื่อน **“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”** จึงจำเป็นต้องมีใน “ทุกระดับ” ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ทั้งในระดับพื้นที่ ก็จะมีทีมขับเคลื่อนระดับตำบล, ทีมผู้ดูแลบริบทสวัสดิการแห่งรัฐ, ทีมหมอประชารัฐสุขใจ, ทีมปฏิบัติการกระทรวงเกษตร, ทีมคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง

ชาติ ได้ลงพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุม 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร หรือกว่า 82,000 หมู่บ้าน-ชุมชน ทั่วทั้งประเทศ มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวนทั้งสิ้น 8.7 ล้านคน สำหรับสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

และขอความร่วมมือตามกรอบหลักที่ผมกล่าวไปแล้ว อีกส่วนที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะบอกพี่น้องประชาชนก็คือ “เสียงสะท้อน” จากประชาชน โดยการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับการลงพื้นที่ของผมและคณะรัฐมนตรี แต่ละครั้งด้วยนะครึบ โดยเราพยายามจะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและมากที่สุด “เท่าที่จะเป็นไปได้”

ทั้งนี้ ผมได้รับรายงานประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนมากกว่า 7 แสนรายการ สามารถแบ่งเป็น 6 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดนะครึบ กว่าร้อยละ 52, ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านการเกษตร, ด้านความมั่นคง รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุขด้วยนะครึบ จากความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชน “ทั่วประเทศ” กว่า 7 แสน รายการดังกล่าว รัฐบาลได้นำกลับมาเป็น “การบ้าน” ให้ทุกกระทรวงร่วมกัน “ถอดรหัส” จัดทำเป็นรายละเอียดแผนงานสำคัญ 3 แผนงาน ก็คือ 1.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13 ล้านคน จากการลงทะเบียนที่ผ่านมา ที่ครอบคลุมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย

โดยดำเนินการใน 4 เรื่อง ได้แก่ การมีงานทำ, การฝึกอาชีพ-เสริมความรู้, การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ก็เป็นที่มาของมาตรการต่างๆ ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านมานะครึบ อาทิ การช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อย การช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพและค่าเช่าบ้าน สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น ซึ่งมาตรการต่างๆ นะครึบ ต้องอาศัยเวลาในการคิด ทบทวน และปรับปรุง ตามขั้นตอนอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบโจทย์ ช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของพี่น้องผู้มีรายได้น้อย “ได้จริง” บางคนอาจจะไม่รู้ว่า “เงินเพียง 300-500 บาท” สำหรับเขาเหล่านั้นมันคือค่าอาหาร “ทั้งเดือน” รัฐบาลจึงไม่อาจทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังได้นะครึบ เพราะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลทำเพื่อ “คนไทยทั้งประเทศ” นะครึบ

สำหรับการแก้ไขปัญหา **“หนี้ในระบบ”** นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในหลายกรณีที่ได้เข้าไปช่วยแก้ไข ก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ที่ปลายเหตุ ได้แก่ การเข้าไปประณิประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ แต่อีกแนวทางหนึ่งที่เราพยายามแก้ไข และเน้นให้เกิดความเป็นธรรม-โปร่งใส ในการกู้ยืมเงินทุนของพี่น้องประชาชนก็คือ การนำธุรกรรมหนี้ในระบบเข้ามาสู่ระบบ เพื่อให้เป็นการให้กู้ยืมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย ซึ่งจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบแก่ประชาชนไปด้วย

ในเวลาเดียวกัน ทำให้กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย “ประเภทใหม่” ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือที่เรียกว่า “สินเชื่อพีเอฟไฟแนนซ์” นะครึบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปีนะครึบ จำ

ตัวเลขนี้ไว้ด้วย ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี และจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ในการให้บริการสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ ผู้ที่จะให้สินเชื่อ หรือ “เจ้าหนี้” จะต้องเป็นนิติบุคคลนะครับ ที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะทำให้การปล่อยกู้สั้น ถูกกฎหมาย สามารถให้กู้กับลูกหนี้ที่เป็นคนในพื้นที่ ที่เราก็คงจะเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับ ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยง รู้ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้นอกจากนี้ ผู้ให้กู้คือเจ้าหนี้นะครับ ก็สามารถคิดดอกเบี้ยได้ “สูงกว่า” สถาบันการเงินทั่วไป

ในขณะที่ลูกหนี้จะสามารถกู้ยืม “ในระบบ” ได้ง่ายขึ้น มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยสามารถกู้ยืมไปใช้อุปโภค-บริโภค หรือฉุกเฉินจำเป็น ในแต่ละรายจะสามารถกู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท และอาจมีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ แล้วแต่เจ้าหนี้จะกำหนด หรือใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันก็ได้ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่คิด แม้จะสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่ก็จะไม่สูงไปกว่าการออกไปกู้นอกระบบนะครับ รวมถึงการกู้ยืมก็ทำได้ง่ายกว่า และยังเป็นแบบลดต้น ลดดอก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องที่ผ่อนใช้ไปนานๆ แล้วต้นไม่เคยลดลง จนทำให้ต้องเป็นภาระที่พอกพูน ไม่มีวันจบสิ้นได้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ กระทรวงการคลัง หรือโทรสายด่วน 1369 ได้ นะครับ 2. แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งจัดทำเป็น “เมนูทางเลือก” ให้เกษตรกรตามความเหมาะสมและความสมัครใจ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ รวม 4.3 ล้านคน แบ่งออกเป็น 4 โครงการสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ, การแก้ไขปัญหาดินทำกิน, การปลูสดูแล และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ มีโครงการตัวอย่าง ได้แก่ โครงการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอาชีพเสริมของชุมชนตำบลจตุล จังหวัดสตูล ช่วยสร้างรายได้ 665,000 บาท ต่อปี โดยสามารถขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ได้ในอนาคต โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์ของชุมชน 4 บ้านแก่ง จังหวัดอุดรธานี ช่วยลดต้นทุนการจัดการศัตรูพืชจาก 4,000 บาทต่อไร่ เหลือ 3,000 บาทต่อไร่

โครงการจ้างงานชลประทานสำหรับซ่อมแซม บำรุง รักษา ระบบชลประทาน 140 รายการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16,000 บาทต่อราย

และโครงสร้างสร้างฝายชะลอน้ำ 1,300 กว้างแห่งทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ ส.ป.ก. ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

และ 3. แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หรือหมู่บ้านชุมชนละ สองแสนบาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับ จะนำปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมมาดำเนินการพัฒนาพื้นที่และต่อยอดในโครงการด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 92,000 โครงการ ส่วนใหญ่ก็ คงเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 72 รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ร้อยละ 16 นะครับ

(2) โครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการชุมชนท่องเที่ยว

เที่ยว OTOP นวัตกรรม ซึ่งนอกจากให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 32,000 ผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสมุนไพร และเครื่องตุ้มแล้ว

ยังมีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการนักท่องเที่ยว, การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย

ผมได้รับรายงานว่า ช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนเกือบ 1 ล้านคน ดึงเม็ดเงินเข้าชุมชน 900 ล้านบาท นะครับ

และ (3) โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพและการยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้นกองทุนละไม่เกิน 3 แสนบาท ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้ว 47,000 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 71 ของเป้าหมาย ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการจัดงานประเพณีต่างๆ ร้อยละ 37 นอกจากนั้นเป็นการสร้างร้านค้าชุมชน นำทีมชุมชน กองทุนยุวยา เมล็ดพันธุ์พืช-สานตากพืชผลทางการเกษตร เป็นต้นนะครับ

ทั้งนี้ ผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงาน โครงการ ทั้งหลายตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ดังกล่าว นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่เป็นฐานรากของบ้านเมืองแล้ว ยังจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้จนเจือจรรอบครัว ไม่เป็นภาระ แต่เป็นพลังส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมกันนะครับ

อย่างไรก็ตาม โครงการขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เช่นนี้ สิ่งที่ต้องพึงระวัง และต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็คือ “การทุจริต” ที่จะเป็น “มะเร็ง” ในระบบราชการ และการบริหารประเทศ ผมถือว่าเป็นความผิด ทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ นะครับ และต้องการให้ “กระบวนการยุติธรรม” มีความเข้มแข็ง ในการดำเนินการต่างๆ โดยไม่เข้าไปแทรกแซง

ดังนั้นผมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสตามช่องทางต่างๆ ด้วยนะครับ ประชาชนพี่น้องเกษตรกรต้องทราบนะครับ ถึงช่องทาง การเข้าถึงมาตรการต่างๆ ดังกล่าวของรัฐบาล เราต้องช่วยตัวเองด้วย ต้องชวนช่วย มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่เข้าใจ แล้วก็บอกเราเข้าใจไม่ถึงเศรษฐกิจไม่ดี อะไรไม่ดี เพราะเราเข้าใจไม่ถึง เพราะเราไม่เรียนรู้ นะครับ รัฐบาลหามาตรการออกไปมากมายนะครับ แต่ไม่เคยทำแบบนี้ มากก็อาจจะเข้าใจยาก แต่ทุกคนต้องชวนช่วยนะครับ

พี่น้องประชาชนที่เคารพครับ วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เป็นวันที่ไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2546 และสะท้อนว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก

โดยในปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 120 ประเทศ จาก 180 ของประเทศทั่วโลก ยังอยู่ต่ำกว่า 50 คะแนน ทำให้ประเทศสมาชิกคงต้องร่วมมือกัน และดำเนินการตามอนุสัญญาให้เข้มข้น เข้มแข็งยิ่งขึ้น

สำหรับประเทศไทยก็ได้มีการรณรงค์ผ่านการใช้แนวทาง และมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เริ่มปลูกฝังให้เยาวชนรู้ถึงผลเสียและไม่ยอมรับการทุจริตเพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และสร้างความแตกแยกทางสังคม

รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเอาใจจริงเอาใจกับการปราบปรามทุจริต และมีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชัน

สำหรับปี 2561 นี้ รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ซึ่งก็คือ "วันนี้" นะครับ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยก่อนหน้านี้อาจได้จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์-รัฐร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "GOOD GUY RUN 2018" โดยนำหลักส่งเสริมสุขภาพ มาร่วมบูรณาการกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการทุจริตและพลังความดีด้วยการถือศีลย์ต่อตนเอง

เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา กฎหมายต่างๆ ทั้งปวงนะครับ เพื่อให้คนทั้งประเทศได้เห็น เราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากกว่า 2,300 คน

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็คือ "การประกาศเจตนารมณ์" ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่รัฐบาล, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., องค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกภูมิภาค ได้จัดขึ้นเพื่อแสดงแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ซึ่งผมได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกับพี่น้อง ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยนะครับ โดยหวังว่าการรณรงค์นี้จะช่วยส่งต่อพลังและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของไทยเรานะครับ

กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงเพื่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันร่วมกันของทุกฝ่าย โดยภาครัฐได้ยกเรื่องการปราบปรามการทุจริตให้เป็น "วาระเร่งด่วน" และ "วาระแห่งชาติ" ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ยั่งยืนของประเทศ ในส่วนของภาครัฐได้มีการดำเนินการออกแนวนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน หรือปลุกฝังแนวคิด การแก้ไขปัญหาและการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง

โดยพยายามปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมและเท่าทันต่อเหตุการณ์เสมอ ทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ ตั้งแต่เมื่อตรวจสอบเมื่อมีการเห็นการทุจริต ก็ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษให้เกิดการสืบสวน มีการสืบหาตัวผู้กระทำความผิดตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับ ส่วนใหญ่เรามักจะร้องเรียนผ่านทางโซเชียล มันอาจไม่มีประโยชน์มากนักนะครับ ก็คงต้องเข้ากระบวนการ มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ แจ้งความอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ทุกคนได้เข้าใจกฎหมายตรงนี้ด้วยนะครับ

ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ที่ออกมาใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความโปร่งใสในธุรกรรมต่างๆ ของภาครัฐ และเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนในการร่วมงานกับภาครัฐด้วย

โดยที่ผ่านมาได้มีการออกกฎหมายลำดับรอง ในเรื่องเงื่อนไขการซื้อพัสดุโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง การกำหนดราคากลาง และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

รวมถึงแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (หรือ e-GP) นะครับ ให้มีความชัดเจน และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

สะท้อนจากจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมใช้ e-GP ในปีนี้ "เพิ่มขึ้น" ร้อยละ 25 จากปี 2560 รวมถึงผู้กำกับภาครัฐ ก็มาใช้งาน "เพิ่มขึ้น" กว่าร้อยละ 18 ก็ยังต้องเพิ่มให้มากกว่านั้นนะครับ ปัจจุบัน มีทั้งหมดเกือบ 250,000 ราย

ซึ่งภาครัฐมุ่งที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ และบริการประชาชนได้ดีขึ้น และโปร่งใสขึ้นไปพร้อมๆ กัน

นอกจากแนวปฏิบัติภายใต้การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์โดยภาครัฐ แล้วคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้จัดทำมาตรการป้องกัน การทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใน 4 ด้าน ได้แก่

(1) มาตรการด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการจัดตั้ง อบท.

(2) มาตรการด้านการบริหาร

(3) มาตรการด้านการตรวจสอบ กำกับดูแล และการมีส่วนร่วมของประชาชน

และ (4) มาตรการด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขกรณีร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารในท้องถิ่น ที่มีมากขึ้นบ่อยครั้ง

ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายหรือในรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป นะครับ

ที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทย เป็นปัญหาที่หยั่งรากลึก และสะสมมานานนั้น หากประชาชนคนไทย "ทุกคน" ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้

นอกเหนือไปจากการยึดมั่น ตั้งมั่น อยู่ในความซื่อสัตย์ คิดดี ทำดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำตามกฎกติกาและระเบียบของสังคมแล้ว ประชาชนทุกคนยังมีบทบาทในการช่วย "เป็นหู เป็นตา" ช่วยสอดส่องดูแล ตักเตือน และแจ้งข้อมูลให้กับภาครัฐ

หากเห็นมีพฤติกรรมทุจริตเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตาม อย่าปล่อยผ่านนะครับ ถือว่าไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ตักเตือนอยู่ในโซเชียลอย่างเดียวไม่ได้นะครับ

เพราะเรื่องเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้หากไม่ได้ถูกหยุด หรือขจัดออกไปด้วยวิธีทางกฎหมายที่ถูกต้อง ก็อาจสั่งสม จนบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ได้ยากในที่สุด เหมือนหลายๆปัญหาที่ผ่านมาในวันนี้

นอกจากนี้ การละเลยที่จะตักเตือน ว่ากล่าวหรือแจ้งข่าว ในพฤติกรรมทุจริตของเราในวันนี้ ก็อาจกลายเป็นการปลุกฝังการยอมรับเรื่องเหล่านี้ให้กับคนรอบข้าง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของเราต่อไปนะครับ

สุดท้ายนี้...ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลมีมาตรการ "ซื่อสัตย์" ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อ "ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น" ประจำปีของพี่น้องประชาชน จำได้ไหมครับปีก่อนๆ ที่ผ่านมาก็มีแบบนี้แหละ อย่ามองว่าเป็นเรื่องของการเมืองเลย และใครที่ไม่มีสิทธิตรงนี้ ก็ไม่ต้องไปซื้อขนาดนั้นเพื่อจะต้องการลดภาษี ผมคิดว่าคงไม่มีใครทำแบบนี้กันนะครับ อย่าไปฟังคำบิดเบือนนะ

นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนตรงนี้แล้ว เรายังช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยนะครับ ในประเทศโดยรวม สินค้าเรา



ก็ได้กำหนดไว้เพียง 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

(1) สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน

(2) สินค้าประเภทหนังสือ และ e-Book เพื่อส่งเสริมนิสัย "รักการอ่าน" ที่จะช่วยการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ หรือ "การพัฒนาทุนมนุษย์" ของประเทศ ก่อนอื่นต้องสร้างนิสัยตัวเองนะครับ ให้เป็นคนรักการอ่าน

ผมบอกแล้วตัวหนังสือทุกตัวมันมีจิตวิญญาณของผู้เขียนลงไปด้วยนะครับ ลองคิดดูซิว่าทำไมเขาถึงเขียนมาอย่างนั้น หาเหตุผลดู ถ้าเป็นเราจะเขียนยังไง จะเข้าใจอย่างไร อันนั้นแหละเป็นการสร้างหลักคิดที่ถูกต้อง สร้างความคิดที่มีวิสัยทัศน์ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกระบวนการคิดได้นะครับ ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ เราไปไม่ได้แน่นอนนะครับ

และ (3) สินค้า OTOP ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง กำหนดให้ซื้อจากผู้ลงทะเบียน กับกรมการพัฒนาชุมชน แต่จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้นะครับ จึงมิได้จำกัดอยู่แค่ห้างสรรพสินค้า แต่จะช่วยกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ ก็อยากให้อภิปรายของที่มีคุณค่า เช่น "หนังสือ" ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ หรือ "สินค้า OTOP" ที่ช่วยพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นของไทยเราด้วยนะครับ

สำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางสัญจรไป-มา คงต้องเตือนกันอีกนะครับ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เกือบทั้งปีนะครับ ต้องเตือนกันตลอด ในช่วงปีใหม่นี้จะมีการกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ก็ขอให้มีการเตรียมการล่วงหน้าครับ ทั้งคนและยานพาหนะ ศึกษาเส้นทางให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ ชิมชิมวินัย - มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง

ในเขตชุมชน ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และจิตอาสา ก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับ ขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ทั้งร่างกาย แรงใจ เวลาของตัวเองที่ต้องอยู่กับครอบครัว มาช่วยดูแล มาเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนของเราด้วยทุกคนนะครับ ขอขอบคุณทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการ ตำรวจ พลเรือน ทหาร จิตอาสา อาสาสมัครอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ในช่วงเทศกาล

ขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบาน และทุกครอบครัวมีความสุข ความอบอุ่น พร้อมหน้าพร้อมตากัน นะครับ

สวัสดิ์ครับ.